

คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จับมือเครือโรงแรม คาเพลลา เปิดตัวโรงแรมหรู ภายในอาณาจักร “เจ้าพระยา เอสเตท” แลนด์มาร์คริมน้ำแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – 8 มีนาคม 2560; นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร.นิโคลัส เอ็ม เคลย์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงแรมคาเพลลา ประจำภูมิภาคเอเชีย ร่วมแถลง ความคืบหน้าในการนำแบรนด์ “คาเพลลา” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมที่หรูที่สุดของโลกมาเปิดให้บริการในประเทศไทยพร้อมกันนี้ ตัวแทนระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายได้เป็นสักขีพยานในพิธีสิ้นสุดงานโครงสร้าง (Topping-off ceremony) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ร่วมกัน โดยโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2561

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ หนึ่งในไฮไลท์ของโครงการมิกซ์ยูสหรูที่ประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยและโรงแรมระดับเว็ลด์คลาส “เจ้าพระยา เอสเตท” ตั้งอยู่บนเนื้อที่โครงการขนาด 35-2-68 ไร่ บริเวณริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแบรนด์โรงแรมได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกในฐานะหนึ่งในแบรนด์ที่ดีที่สุด ที่นำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความเป็นส่วนตัวในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ อีกทั้งมีการออกแบบตกแต่งที่สวยงาม ไปจนถึงประสบการณ์การพักผ่อนที่น่าประทับใจ โดยทำเลที่ตั้งของโรงแรมในเครือคาเพลลาจะเน้นทำเลที่สะดวกสบาย ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกแล้ว ได้แก่ สิงคโปร์ เยอรมนี แม็กซิโก แคริบเบียน และนิวซีแลนด์

มร.นิโคลัส เอ็ม เคลย์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงแรมคาเพลลา ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ แห่งนี้ คือ 1 ใน 3 โรงแรมใหม่ในเอเชียที่จะเปิดให้บริการในช่วง 15 เดือนนี้ เริ่มจากโรงแรมคาเพลลา เซียงไฮ้ที่ จะเปิดให้บริการในช่วงกลางปี (พ.ศ.2560) ต่อด้วยโรงแรมคาเพลลา อุบูดู ในช่วงปลายปี (พ.ศ.2560) และปิดท้ายด้วยโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ที่จะเปิดให้บริการในช่วงกลางปีหน้า (พ.ศ.2561) โดยการออกแบบโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ นั้น เรามีความตั้งใจที่จะสะท้อนเสน่ห์ของทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ผสานไปกับสไตล์ที่โดดเด่น และบริการระดับโลกที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา”

โรงแรมคาเพลลาแห่งแรกของไทยแห่งนี้จะประกอบไปด้วยห้องสวีททั้งหมด จำนวน 101 ห้อง รวมทั้งวิลล่าริมน้ำที่มาพร้อมกับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญของโรงแรมประกอบไปด้วย บาร์ ร้านอาหาร 2 แห่ง ห้องบอลรูมริมน้ำ และห้องสำหรับจัดเลี้ยงพิเศษ

“เราเจาะจงเลือกเครือโรงแรมคาเพลลาให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเจ้าพระยาเอสเตท เพราะต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานของความเหนือระดับไปอีกขั้น ซึ่งการที่เราได้แบรนด์โรงแรมชั้นนำของโลกถึง 2 แบรนด์รวมอยู่ภายในโครงการเดียว ผมคิดว่านี่เป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดและคงจะไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องนี้” นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

โครงการ “เจ้าพระยา เอสเตท” เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาของคันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน รวมมูลค่าโครงการ 32,000 ล้านบาท (918 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรมโพธิ์ชนันส์ กรุงเทพฯ และโพธิ์ชนันส์ โพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา แต่ละโครงการจะเป็นส่วนสำคัญในการเนรมิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีความโดดเด่น ซึ่งมีพื้นที่ริมน้ำที่ยาวที่สุดในกรุงเทพฯ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ chaophrayaestate.com.

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Delivering Asia Communications

ขวัญฤดี มณีวงศ์วัฒนา

เดวิด จอห์นสัน

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร: + 66 (0) 2658 7888

โทร: +66 (0) 89170 9866

อีเมล: kwanrudee@cgd.co.th

อีเมล: dj@deliveringasia.com

เครือโรงแรมคาเพลลา ประจำภูมิภาคเอเชีย

โจลีนา ซีฮ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

โทร: +65 6887 9835

อีเมล: joleena.seah@capellahotelgroup.com

เกี่ยวกับเจ้าพระยา เอสเตท

โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ตั้งอยู่บนพื้นที่ 35-2-68 ไร่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำยาว 350 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ มูลค่าโครงการกว่า 32,000 ล้านบาท ภายในพื้นที่มีโครงการที่อยู่อาศัยและโรงแรมหรูระดับเวสต์คลาสรวม 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมโพธิ์ชันส์ กรุงเทพฯ โพธิ์ชันส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ภาพรวมของโครงการออกแบบโดยฮามิลตันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีบริษัท เทวพันธ์ สถาปนิก จำกัด รับผิดชอบการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และบาไม อิงค์ ดูแลด้านการออกแบบภายใน ร่วมกับ บริษัท พี ไอ เอ อินทีเรีย จำกัด ในขณะที่ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด รับผิดชอบด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเจ้าพระยา เอสเตทเพิ่มเติมได้ที่ www.chaoprayaestate.com

เกี่ยวกับคันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (CGD) เป็นบริษัทในเครือคันทรี กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนที่แตกต่าง บริษัทสามารถสร้างสรรคโครงการระดับเวสต์คลาส อาทิ ประกอบด้วย โรงแรมโพธิ์ชันส์ กรุงเทพฯ โพธิ์ชันส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ที่ www.cgd.co.th

เกี่ยวกับกลุ่มโรงแรมคาเพลลา

กลุ่มโรงแรมคาเพลลา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานสาขาอยู่ทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ให้บริการด้านการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม-รีสอร์ททั่วโลก หนึ่งในนั้นคือเครือโรงแรม-รีสอร์ท “คาเพลลา” ประกอบด้วยโรงแรม-รีสอร์ทหรูที่เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ ด้วยบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยโรงแรม-รีสอร์ทภายใต้แบรนด์คาเพลลานั้นเปิดให้บริการในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก อาทิ ดุสเซลดอร์ฟ, ลิงคอปร์, อิกซ์ตาปา, เซนต์ลูเชีย และนิวยอร์ก อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่เมืองออร์แลนโด, กรุงเทพมหานคร, โทโคส ซานโตส, เชียงใหม่ และบาหลี อีกด้วย